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Fyrirspurn

til samgönguráðherra um einbreiðar brýr.

Frá Kristjáni Pálssyni.

1. Hve margar einbreiðar brýr eru óbreikkaðar á þjóðvegi 1, sundurliðað eftir kjördæmum
samkvæmt nýrri kjördæmaskipan?

2. Hvaða áform eru uppi um breikkun einbreiðra brúa á þjóðvegi 1, sundurliðað eftir kjör-
dæmum samkvæmt nýrri kjördæmaskipan, og hver mun kostnaðurinn verða?

Skriflegt svar óskast.


